



สำนักงาน กกตช.  
ได้รับเอกสาร ใ้แล้ว เลขที่รับ ๗๗.๑๑๕๗๖  
๑๕.๑๑.๒๕๖๖  
โทร. 0 2271 0151

เลขที่ ม.ร.ป. ๐๖๖ /๒๕๕๖

มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน

๓๐๙/๑ หมู่ ๑ ตำบลบ้านตาด  
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขอดัดคำนำหลักเกณฑ์การแจ้งความประสงค์ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ในประเด็นที่ขัด  
ต่อกฎหมาย

เจริญพร ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
อ้างถึง ประชาสัมพันธ์ของ กกตช. เรื่อง การแจ้งความประสงค์ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
ผ่านทางเว็บไซต์ กกตช. วันที่บันทึก : ๑๒/๐๗/๒๐๑๓

ตามที่ กกตช.ได้ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การแจ้งความประสงค์ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ทาง  
เว็บไซต์ ผ่านทางเว็บไซต์ กกตช. โดย กกตช.กำหนดให้ “การยื่นความประสงค์ฯ ให้ยื่นหนึ่งกลุ่มคน/นิติบุคคลต่อ  
หนึ่งสถานีเท่านั้น” รายละเอียดตามอ้างถึงแล้วนั้น

มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร  
ราชกุมารี พิจารณาแล้วเห็นว่า การกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่  
เกี่ยวข้องทุกฉบับ เนื่องจากข้อกฎหมายไม่ได้บัญญัติให้มีการจำกัดสิทธิและไม่ประสงค์ให้เกิดการเลือกปฏิบัติ  
ระหว่างผู้ประกอบการรายเดิมกับรายใหม่ เฉพาะอย่างยิ่งเท่ากับว่า กกตช.กำลังออกหลักเกณฑ์ที่สวนทางต่อ  
เจตนารมณ์แห่งการปฏิรูปสื่อทั้ง ๆ ที่เป็นภารกิจหลักของตน

ถึงแม้ว่า มูลนิธิเสียงธรรมฯ จะได้รับสิทธิในการใช้คลื่นความถี่เพื่อทดลองออกอากาศกระจายเสียง  
และได้ยื่นคำขอใบอนุญาต ฯ ตามแบบฟอร์มที่ กกตช.กำหนดไปครบถ้วนสมบูรณ์ตามกำหนดเวลาแล้ว ก็ตาม  
และขณะนี้ก็ยังไม่ได้มีสถานีแห่งใหม่จึงไม่มีความจำเป็นต้องเข้ายื่นแจ้งความประสงค์ต่อ กกตช.ดังกล่าว แต่  
เนื่องจากมูลนิธิเสียงธรรมฯ ในฐานะผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนรักเคารพในความเป็นธรรม  
แม้เมื่อ กกตช.ได้กระทำไว้กับผู้อื่น จึงไม่อาจยอมรับการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขอันไม่ชอบธรรมนี้ได้อย่าง  
สิ้นเชิง

มูลนิธิเสียงธรรมฯ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน ขอให้เร่งแก้ไขหลักเกณฑ์ที่ขัดต่อกฎหมาย  
ดังกล่าวโดยด่วน มิฉะนั้น มูลนิธิเสียงธรรมฯจะถือว่าท่านปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยการจงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติ  
แห่งกฎหมายหลายประการ และย่อมถือเป็นสิ่งจำเป็นจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเป็นลำดับต่อไป

ขอเจริญพรพร้อมหนังสือนี้

(พระมนฑนจิตต์เกษม ธรรมโร)

กรรมการมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ทำการแทนประธานมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ